

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
11. รายการระหว่างกัน

ในปี 2551 และ 2550 บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยมีลักษณะรายการค้าและนโยบายการกำหนดราคา ดังตาราง

ลักษณะรายการค้า	นโยบายการกำหนดราคา
รายการเงินกู้ยืมระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน	อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย MLR ขณะนั้น
รายการค้าระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน	วิธีราคาตลาด
รายได้จากการบริการ (รายการค่าจ้างบริหาร ค่าบริการทางเทคนิค และ ค่าบริการส่วนกลางระหว่างกัน)	ราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน
รายการค้าประกัน	-

11.1 มูลค่าและยอดคงค้างของรายการระหว่างกันกับบุคคลที่ขัดแย้งกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า	มูลค่า	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง
			รายการปี 2550 (พันบาท)	รายการปี 2551 (พันบาท)	สุทธิ ณ 31 ธ.ค. 2550 (พันบาท)	สุทธิ ณ 31 ธ.ค. 2551 (พันบาท)
นายจรัส สว่างสมุทร	· ผู้ถือหุ้นใน IRCP ร้อยละ 12.45 · ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	· เงินกู้ยืมจากกรรมการและผู้ถือหุ้น	-	1,200	-	1,200
นายวิชัย พูลวรลักษณ์	· ผู้ถือหุ้นใน IRCP ร้อยละ 9.27	· เงินกู้ยืมจากกรรมการและผู้ถือหุ้น	(5,000)	-	20,000	20,000

รายการเงินกู้ยืมจากกรรมการ และผู้ถือหุ้น

ในระหว่างปี 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินได้เพิ่มขึ้น เพื่อนำมา ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ส่วนเงินกู้ยืมกรรมการ และผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2551 ได้มีการยืมเพิ่มเพื่อมาใช้ในกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมจากกรรมการ ผู้ถือหุ้น และนายวิชัย พูลวรลักษณ์ จำนวน 20,000,000 บาท และนายจรัส สว่างสมุทร จำนวน 1,200,000 บาท โดยบริษัทฯ จะดำเนินการทยอยชำระ เงินต้น และดอกเบี้ยให้ครบถ้วน

11.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในอดีตที่ผ่านมา การทำรายการระหว่างกันเป็นการซื้อขายสินค้าและบริการประเภทซอฟต์แวร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่แตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกอื่นๆ ส่วนการให้บริการพื้นที่และค่าบริการส่วนกลางมีการทำสัญญาด้วยราคาที่ยุติธรรม ซึ่งในการทำรายการระหว่างกันที่ผ่านมา ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้อนุมัติการทำรายการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามปกติ และได้นำเสนอรายการระหว่างกันให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยกรรมการและกรรมการอิสระได้เข้าร่วมประชุม และมีมติอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่ามีความจำเป็นและมีความเหมาะสมผล

11.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันในกรณีเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติ และต่อเนื่อง โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และเป็นไปตามราคาที่ยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้ โดยนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

11.4 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม ในกรณีที่กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ยกเว้นรายการระหว่างกันที่เป็นรายการปกติธุรกิจ และมีนโยบายในการกำหนดราคาและเงื่อนไขซึ่งเป็นราคาตลาดหรือไม่ต่างจากบุคคลภายนอก

บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายเข้าทำรายการระหว่างกันเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบรายการระหว่างกันรวมถึงระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อความโปร่งใส และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน